

## ๖. สรุป

กลุ่มไทแดงที่อำเภอบาเทือก นั้น สามารถจำแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่อยู่มาแต่ดั้งเดิม กับกลุ่มที่โยกย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ตามนโยบายการเฉลี่ยประชากรของรัฐบาลเวียดนาม แต่ไทแดงทั้ง ๒ กลุ่มนี้ก็ตั้งถิ่นฐานปะปนอยู่กับคนกิง และคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้เริ่มมีการแต่งงานข้ามกลุ่มกัน และหยิбыืมในทางวัฒนธรรม ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ภายในประเทศเวียดนามต่างได้รับผลกระทบจากนโยบายล้มเลิกการประกอบพิธีกรรมของชนเผ่า และนโยบายการเฉลี่ยประชากรนี้ อย่างไรก็ตาม ไทแดงที่อำเภอบาเทือกยังมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ แต่ลดจำนวนน้อยลง รวมทั้งบทบาทของหมอและมดซึ่งเคยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ก็ลดน้อยลงด้วย พิธีกรรมที่ต้องใช้ความร่วมมือและทรัพยากรจำนวนมากได้หมดไปแล้ว เช่น พิธีเสนเมือง ส่วนพิธีเสนบ้านอาจยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง ส่วนพิธีกรรมในระดับครัวเรือนยังคงมีการปฏิบัติกันอยู่ แต่ก็ได้ลดความสลับซับซ้อนลงตามความเหมาะสม อีกทั้งในภาวะขาดแคลนผู้นำในการประกอบพิธีเพราะได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้มีการหยิбыืมหมอผู้ประกอบพิธีข้ามกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้น ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นการถึงปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้ชัดเจน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ ที่มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น ชื่อข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ถูกดูแลจากรัฐบาลเวียดนามอย่างใกล้ชิด ได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาตามหลักสูตรที่เวียดนามสร้างขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้วัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มชนชาติส่วนน้อยถูกลดความสำคัญลง และถูกควบคุมตามแบบที่รัฐบาลเวียดนามเป็นผู้ชี้หน้า อีกประการหนึ่ง การสำรวจข้อมูลนี้ชี้ชัดถึงความมีตัวตนของไทแดง นับได้ว่าไทแดงเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของไทแดง คือ การให้ความสำคัญต่อสีแดง เช่น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมต้องสวมเสื้อยาวสีแดง ในวิถีชีวิตประจำวันผู้หญิงไทแดงขลิบริมขึ้นด้านในด้วยผ้าแดงเมื่อผู้หญิงไทแดงเปลี่ยนมานุ่งขึ้นสีดำล้วนอย่างไทขาวและไทดำ การปรับเปลี่ยนทำให้สีแดงน้อยลง ปรากฏเฉพาะเวลาประกอบพิธีกรรมเท่านั้น เพื่อปกปิดสายตาจากคนนอกกลุ่มมิให้เห็นความแตกต่างไปจากคนไทกลุ่มอื่น ๆ อีกทั้งในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในเวียดนาม ได้เกิดกระแสการเมืองขึ้นอีก ไทแดงบางกลุ่มพยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คล้ายกับไทดำและไทขาวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจมากกว่า ทำให้ผู้ที่ไม่รู้พื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทแดงเกิดความสับสน เข้าใจไปว่าเป็นไทดำหรือไทขาวจนถึงทุกวันนี้.